



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๕๓/๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดนิทรรศการฯ

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดนิทรรศการครบรอบ ๒๕๐ ปี การสถาปนาภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย จำนวน ๙ รูป/คน โดยมี พระสาสนโสภณ เป็น ประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วย พระพรหมเมธี พระพรหมวชิรญาณ พระธรรมสิทธิเวที พระธรรมวรเมธี พระเทพโสภณ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการ และเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนศาสนวิเทศ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ และมีมติให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ สรุปผลการประชุม ดังนี้

๑. เรื่อง การจัดนิทรรศการครบรอบ ๒๕๐ ปี การสถาปนาภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย มีการประชุม ๒ ครั้ง คือ

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการหาแนวทางการจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยให้ขอความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ พระเทพโสภณ แจ้งว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดนิทรรศการฯ และคณะทำงานดังกล่าว ซึ่งมี พระเทพโสภณ เป็นประธาน ได้จัดทำโครงการการจัดนิทรรศการ ๒๕๐ ปี การสถาปนาภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Buddhist Center เมืองแคนดี้ รายละเอียดของโครงการดังกล่าวโดยสรุป ประกอบด้วย ขอบข่ายของเนื้อหาการจัดนิทรรศการ รูปแบบการนำเสนอองค์กรที่ให้ความร่วมมือ งบประมาณค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของการแสดงนิทรรศการ ขั้นตอนการดำเนินการ และแผนงบประมาณ โดยประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๖๒๔,๗๓๐ บาท โดยให้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากมหาเถรสมาคม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้จัดสร้างพระพุทธรูป เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ ๒๕๐ ปี การสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา โดยสร้างเป็นพระพุทธรูปโลหะปิดทอง ๓ องค์ หน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา โดยจะขอประทานอัญเชิญพระนามย่อ "ญสส" ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป และจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการที่ประเทศศรีลังกา จำนวน ๒ องค์ เมื่อเสร็จงานแล้วจะนำถวายที่วัดนิกายสยามวงศ์ ทั้งสองคณะ คือ คณะมัลละวัตตะ และอัสสิริยะ ในประเทศศรีลังกาต่อไป ส่วนอีก ๑ องค์ จะนำไปประดิษฐานที่วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว พระสาสนโสภณ พระพรหมวชิรญาณ และพระราชเมธาภรณ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้ถวายในนามของคณะสงฆ์ไทย

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดทำเหรียญที่ระลึก ครบรอบ ๒๕๐ ปี การสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา รวมทั้งหนังสือและโปสเตอร์ จำนวนอย่างละ ๒,๕๐๐ องค์/เล่ม เพื่อแจกจ่ายในงานดังกล่าว

๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดทำวีดิทัศน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทยศรีลังกา นำหนังสือธรรมบุญชีวิต จำนวน ๒๕๐ เล่ม จัดเครื่องอัฐบริขารของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดพัฒนาศมณศักดิ์ที่สำคัญ ภาพถ่ายกรรมการมหาเถรสมาคม รวมทั้งข้อมูลการถวายความอุปถัมภ์การศึกษาของพระสงฆ์ชาวศรีลังกาของรัฐบาลไทย การอำนวยความสะดวกถวายพระภิกษุชาวศรีลังกาในการต่ออายุวีซ่า เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าว

๒. การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๒.๑ การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ปี ๒๕๕๖ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และประธานกรรมการ-คณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ให้ความร่วมมือกับคณะทูตถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก ในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในการนิมนต์พระภิกษุไทยในสหรัฐอเมริกาไปร่วมงาน รวมทั้งการจัดแสดงทางวัฒนธรรมและนำอาหารไปร่วมด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะส่งวีดิทัศน์ เรื่อง "วันวิสาขบูชา" ภาควิทยา ไทย - อังกฤษ พร้อมหนังสือคู่มือ จำนวน ๑๐ แผ่น/เล่ม หนังสือธรรมบุญชีวิต จำนวน ๕๐ เล่ม และหนังสือหลักการท่าสมาธิเบื้องต้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก เพื่อนำเผยแพร่ในงานดังกล่าว

๒.๒ สำหรับการที่ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ปี ๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยสรุป คือ

- **งานพิธีการ** จะมีการอ่านสารของเลขาธิการสหประชาชาติ โดยผู้แทนเลขาธิการฯ การกล่าวถ้อยแถลงของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศผู้ประสานงาน ในฐานะตัวแทนประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสวดมนต์ร่วมกันของพระภิกษุจากประเทศต่าง ๆ โดยคณะทูตถาวร ฯ การแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ความยาวประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที และการแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในหัวข้อที่น่าสนใจประมาณ ๓๐ นาที ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

- **งานเลี้ยงรับรอง** จะใช้สถานที่ Penthouse ของ Dag Hammarskjold Library Auditorium โดยมีแขกรับเชิญเข้าร่วมงานจำนวน ๒๕๐ คน ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

- **งบประมาณ** คณะทูตถาวรฯ ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการนี้ จำนวน ๑๑,๗๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่สำหรับงานพิธีการและงานเลี้ยงรับรอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าบริการของเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร พร้อมทั้งสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชิญนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย

๒.๓ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งงบประมาณและจัดทำแผนการ เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประจำทุกปี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นสมควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการประสานงานการจัดนิทรรศการ ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี การสถาปนาในภิกษุสงฆ์ในพระนครศรีธรรมราช รับไปพิจารณาดำเนินการในรายละเอียด แล้วนำเสนอมหาเถรสมาคมในการประชุมคราวต่อไป และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

(นายสุทธิวงศ์ ดันตยาพิศาลสุทธิ)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

๗๐/๒๕๖๓
รอง
พิมพ์
ทาน